



สรุปประเด็นตรวจเยี่ยม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาغ อำเภอเมืองพะเยา
นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
วันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
เงินบำรุง	- สถานะการณเงินบำรุงอยู่ในเกณฑ์ดี ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน รพ.สต. ให้มีความสวยงาม	
การนำเสนอ	- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในระดับพื้นที่ รพ.สต. ควรเป็นในทิศทางเดียวกันทั้งอำเภอ โดยสอดคล้องจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สสอ.เป็นหลัก	
โรคเรื้อรัง	- ให้วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่มีปัญหาหารายบุคคล เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางในการดูแล เยี่ยมบ้าน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง	
โรคไข้เลือดออก	- ควรมีการคืนข้อมูลการระบาดให้พื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อไม่ให้ระบาดไปพื้นที่อื่น - ทบทวนมาตรการ ๓ ๓ ๑ ตามบทบาทหน้าที่ และเน้นใน ๓ ชั่วโมงแรกให้มีการควบคุมที่รวดเร็วโดย รพ.สต. ควรมีเครื่องพ่น ULV ขนาดเล็ก ประจำไว้ที่ รพ.สต. เพื่อดำเนินการควบคุมโรคใน ๓ ชั่วโมงแรก	
งานประกัน	- ควรเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามรายงานทางการเงิน ของ รพ.สต. - การควบคุมค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมา ค่าใช้สอย เนื่องจากไม่ได้ทำแผนการใช้เงิน ในแผนเงินบำรุง	
ผู้สูงอายุ	- ประเด็นผู้สูงอายุควรเป็นปัญหาอันดับแรกของพื้นที่ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่จะตามมาคือ ปัญหาโรคเรื้อรัง	
งานส่งเสริม	- ขอให้เน้นการตรวจพัฒนาการในเด็ก และการติดตามเด็ก เตี้ย และ ผอม เนื่องจากมีผลต่อพัฒนาการเด็ก	
อาหารเป็นพิษ	- เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารับประทานอาหาร	



สรุปประเด็นตรวจเยี่ยม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
กองทุนตำบล	หาสาเหตุงบประมาณกองทุนตำบลที่ รพ.สต.ได้รับการสนับสนุนมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓	
สาเหตุการตาย	ขอให้มีการวิเคราะห์สาเหตุการตาย รวมทั้งกรณีการตายด้วย HIV ต้องวิเคราะห์สถานการณ์โรค STD ร่วมด้วย	
แพทย์แผนไทย	การขยายกรอบการใช้ยาแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.	จังหวัดรับไปดำเนินการ
งานส่งเสริม	เน้นการตรวจพัฒนาการในเด็ก และการติดตามเด็ก เตี้ย และ ผอม เนื่องจากมีข้อมูลเด็กแรกเกิดมี นน.ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก วัยเจริญพันธุ์ ๑๓ ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ ต้องได้รับยาเสริมธาตุเหล็กทุกราย รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม	
การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่	การเรียงลำดับปัญหา ในกรณี ปัญหาที่ต้องมีการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ต้องมีการวางแผนการแก้ไข ในระดับชุมชน โดยผ่าน กลไก พชอ. เช่น ปัญหายาเสพติด (บุหรี่ยาและสุรา) สารเคมี ชยะในชุมชน	
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	การวิเคราะห์ ADL อัตราการปรับจากกลุ่ม ติดบ้าน เป็นติดสังคม เพื่อประเมินผลลัพธ์ และปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน	
งานประกัน	สถานะเงินบำรุงอยู่ในเกณฑ์ดี การเพิ่มความมีวินัยทางการเงิน และการใช้เงินตามแผนเงินบำรุง	
โรคเรื้อรัง	- ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยมีปัญหารายบุคคล เพื่อเตรียมวางแผน และติดตามการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นรายบุคคล	
ผู้สูงอายุ	- ประเด็นผู้สูงอายุควรเป็นปัญหาอันดับแรกของพื้นที่ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น	
โรคไข้เลือดออก	- ทบพจนมาตรฐาน ๓ ๓ ๑ ตามบทบาทหน้าที่ และเน้นใน ๓ ชั่วโมงแรกให้มีการควบคุมที่รวดเร็ว - ควรมีเครื่องพ่น ULV ขนาดเล็ก ประจำไว้ที่ รพ.สต. เพื่อควบคุมใน ๓ ชั่วโมงแรก	